
 
 

                                                                                                                                
Ársskýrsla Fagdeildar sykursýkishjúkrunarfræðinga starfsárið mars 2021 til mars 2022 

   

Félagafjöldi:   63 félagsmenn 
Stjórn fagdeildar á starfsárinu:   
Núverandi stjórn 
Rut Gunnarsdóttir var kosin formaður til tveggja ára (2021-2023) 
Elísabet Konráðsdóttir var kosin varaformaður til tveggja ára (2020-2022) 
Erla Kristófersdóttir var kosin gjaldkeri til tveggja ára (2021-2023) 
Hafdís Lilja Guðlaugsdóttir var kosin ritari til tveggja ára (2020-2022) 
Ingrid Maria Svensson var kosin varamaður til tveggja ára (2020-2022) 
Hildur Björg Ingibertsdóttir var kosin varamaður til tveggja ára (2021-2023) 
 
Stjórn fagdeildar á næsta starfsári  
Rut Gunnarsdóttir var kosin formaður til tveggja ára (2021-2023) 
Erla Kristófersdóttir var kosin gjaldkeri til tveggja ára (2021-2023) 
Hafdís Lilja Guðlaugsdóttir var kosin ritari til tveggja ára (2022-2024) 
Ingrid Maria Svensson var kosin varamaður til tveggja ára (2022-2024)  
Hildur Björg Ingibertsdóttir var kosin varamaður til tveggja ára (2021-2023) 
Kristín Einarsdóttir var kosin varamaður til tveggja ára (2022-2024)    
  
Elísabet Konráðsdóttir gaf ekki kost á sér áfram í stjórn og við þökkum henni fyrir vel unnin störf frá 
stofnun fagdeildarinnar. Aðrir stjórnarmeðlimir gefa kost á sér að sitja áfram stjórn.  
 
Félagsgjald: Verður óbreytt 2.500 krónur 
Stjórnarfundir: Stjórnarfundir hafa verið þrír á árinu: 8. Júní, 11.október og 15.nóvember 2021. 
Aðalfundur var haldinn 3. mars 2022 í Teams fjarfundarbúnaði fyrir meðlimi fagdeildarinnar.  

 
Innlend starfsemi: 
Það voru haldin fjögur málþing og einn hringborðsumræðufundur fyrir hjúkrunarfræðinga sem sinna 
einstaklingum með sykursýki um haustið. Fjarfundabúnaður var í boði fyrir landsbyggðina og voru 
fundirnir vel sóttir. 
 
Fræðslufundasería í samstarfi við Novo Nordisk var haldin á haustmánuðum 2021. Fræðslufundar 
efni var tengt sykursýki eins og t.d. offita, heilsusamlegur lífstíll, beinheilsa, heilsuefling aldraðra og 
meingerð´og meðferð sykursýki. Haldnir voru fjórir fræðslufundir/málþing. 
 
Heilsuefling aldraðra: 2. September 2021 14:30 til 17:00 
Markvissar heilsutengdar forvarnir - Grunnur að góðu heilbrigðiskerfi. Janus Guðlaugsson PhD, 
íþrótta- og heilsufræðingur 
Heilsuvernd aldraðra á HSS: Íris Dröfn Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur 
Hvað getum við gert til að fækka brotum? Sigrún Sunna Skúladóttir, bráðahjúkrunarfræðingur, 
doktorsnemi og formaður Beinverndar 
Beinþynning, allt sem þú þarft að kunna: Sigríður Björnsdóttir, sérfræðingur í innkirtla-og 
efnaskiptasjúkdómum við Karólínska sjúkrahúsið í Stokkhólmi og Hjartamiðstöðinni í Kópavogi 
Ásthildur Björnsdóttir, Viðskiptastjóri Novo Nordisk – asthildurb@vistor.is 

Hér skal telja upp helstu verkefni eða starfsemi fagdeildar á liðnu starfsári s.s. fræðslufundir, ráðstefnur, þing, fréttabréf, 

facebook síða, vefsvæði, heimsóknir, vísindaferðir, bíókvöld, samstarf við aðrar fagdeildir og eða aðrar heilbrigðisstéttir, 

samstarf við Fíh, fundir sem fagdeildin sat t.d. fundir með fagsviði Fíh, gerð gæðahandbókar, endurskoðun starfreglna, stefna 

fagdeilda í hjúkrunar- og heilbrigðismálum, ályktanir og svo framvegis eða hvaðeina sem fagdeildin hefur verið að gera og vill 

segja frá. 



 
 
Atli Guðbrandsson, Viðskiptastjóri Amgen 
 
Tölum um offitu: 23.september 2021 14:30 til 17:00 
Offitumeðferð í dag og á morgun. Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir, sérfræðilæknir 
Áhersluatriði í mataræði. Óla Kallý Magnúsdóttir, næringarfræðingur PhD 
Tölum saman offitan er ekki tabú. Sólveig Sigurðardóttir, forseti ECPO 
Samstarf við: Arna Hilmarsdóttir, Viðskiptastjóri Novo Nordisk 
Sigrún Þorsteinsdóttir, Viðskiptastjóri Novo Nordisk 
 
Offita barna og samantekt frá EASD 2021. 21. október 2021, kl. 14.30 til 17:00 
Heilsuskólinn – nálgun og umræða um heilsufar barna. Úlfhildur Fenger, hjúkrunar -og 
lýðheilsufræðingur, Heilsuskólinn 
Offita barna - áhrifaþættir. Hvert stefnum við? Hvað getum við gert? Anita Ragnhild Aanesen, 
fagstjóri og verkefnastjóri fyrir heilsueflandi mótttökur HSN 
EASD 2021 – með augum hjúkrunarfræðings. Eva Hilmarsdóttir, hjúkrunarfræðingur MSc, SAK – 
Innkirtlamóttaka 
EASD 2021, nokkrar áherslur og nýjungar. Guðni Arnar Guðnason, innkirtlasérfræðingur LSH 
Fagdeild hjúkrunarfræðinga sem sinna sykursýki 
Samstarf við: Arna Hilmarsdóttir, Viðskiptastjóri Novo Nordisk – arnahi@vistor.is 
Ásthildur Björnsdóttir, Viðskiptastjóri Novo Nordisk – asthildurb@vistor.is 
 
Sykursýki: Meðferð, fylgikvillar, mataræði og tækni. 2. desember 2021, kl. 17.00 til 21:00 
Meingerð og meðferð sykursýki af tegund 2. Tómas Þór Ágústsson, innkirtlasérfræðingur LSH 
Fyrirkomulag eftirlits með fylgikvillum og tækninýjungar í meðhöndlun einstaklinga með tegund 1 
sykursýki. Birkir Friðfinnsson, sjúkraþjálfari LSH 
Lágkolvetnamataræði og rót vandans – vísindalegur grunnur fyrir meðferð á T2DM. Kjartan Hrafn 
Loftsson, læknir og forstöðumaður klíniskra mála hjá Sidekick Health. 
Nýjungar í sykursýki-meðferð & tækni. Ásthildur Björnsdóttir, viðskiptastjóri Novo Nordisk & 
Dagmar Ýr Sigurjónsdóttir, markaðsstjóri Novo Nordisk. 
 
Hringborðsumræður voru haldnar 25. Nóvember 2021 frá kl. 17:00 til 19:00 í samstarfi við Sanofi. 
Fundurinn fjallaði um jákvæða sálfræði og yfirskrift fyrirlesturs var: Hvort viltu vera fýlupúki eða 
gleðigjafi. Ragnhildur Vigfúsdóttir, markþjálfi stýrði umræðum og var með fyrirlestur.  
Samstarf við: Birna Vigdís Sigurðardóttir, Viðskiptastjóri Sanofi 
 
Þátttaka stjórnameðlima í ráðstefnum á árinu 
Hafdís Lilja Guðlaugsdóttir tók þátt í EASO ráðstefnunni 10. -13. maí 2021 sem var rafræn. Henni var 
einnig boðið að taka þátt í ráðstefnunni Diabetes and Obesity dialog 5. og 6. nóvember 2021 sem var 
rafræn. 
 
Ef Innlendur styrkur frá Fíh þá skal geta þess og í hvað hann var notaður. Fagdeildin fékk 300.000.- 
krónu styrk. Af honum er búið að nota: 0.-   Búið er að sækja um 300.000 krónu styrk fyrir árið 2022 
sem var samþykktur.  
 
Starf nefnda innan fagdeilda t.d. fræðslunefnda: Ekki þannig verkefni á árinu. 
Starf sjóða t.d. styrktarsjóða. Hverjir fengu styrk, í hvað og upphæð.  
Fagdeildin er ekki komin með styrktarsjóð 
Erlent samstarf  
Norrænt samstarf ekki hafið. Alþjóðlegt samstarf ekki hafið. Evrópskt samstarf felst í að meðlimir 
stjórnar eru sjálfir skráðir hjá FEND samtökunum The Foundation of European Nurses in Diabetes.  
Ekki hægt að skrá fagdeildina sem meðlim í samtökin. 
 
Reykjavík, 3. mars 2022 
Fyrir hönd stjórnar 
Rut Gunnarsdóttir, formaður fagdeildar sykursýkishjúkrunarfræðinga 


